

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 34.07 อ่อนค่าตามภูมิภาค คาดกรอบวันนี้ 33.90 - 34.20

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (2 ก.ย. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 34.07 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าจากปิดตลาดเมื่อเย็นวันศุกร์ ที่ระดับ 33.93 บาท/ดอลลาร์

วันนี้เคลื่อนไหวตามทิศทางตลาดโลก เนื่องจากดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก หลังตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ที่ประกาศออกมาเป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้ ทำให้มีแรงซื้อดอลลาร์กลับเข้ามาในตลาด

นอกจากนี้บาทยังได้รับแรงกดดันให้อ่อนค่าจากเงินทุนต่างประเทศ (Flow) ช่วงสิ้นเดือน และการนำเข้าทองคำเมื่อคืนวันศุกร์ หลังราคาลดลง 32 ดอลลาร์/ออนซ์

"บาทอ่อนค่าจากเมื่อเย็นวันศุกร์ตามทิศทางตลาดโลก ช่วงนี้บาทยังผันผวนตามปัจจัยที่เข้ามา โดยเฉพาะราคาทองคำ" นักบริหารเงินฯ กล่าว

นักบริหารเงินฯ ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 33.90 - 34.20 บาท/ดอลลาร์

#### \*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 146.23 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 144.99/145.03 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.1053 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 1.1084/1089 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 33.976 บาท/ดอลลาร์

-ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้เรียบร้อยภายในสัปดาห์นี้ จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป

-ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันศุกร์ หลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐสอดคล้องกับการคาดการณ์ ขณะที่การใช้จ่ายของผู้บริโภคและรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งสนับสนุนการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพียง 0.25% มากกว่าจะปรับลดลงถึง 0.50%

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันศุกร์ เนื่องจากดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น หลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯออกมาสอดคล้องกับการคาดการณ์ แต่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นได้ในเดือนส.ค. เนื่องจากยังมีแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในเดือนก.ย.

-คืนนี้ ตลาดการเงินและหน่วยงานราชการของสหรัฐฯ ปิดทำการ เนื่องในวันแรงงาน

-ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของญี่ปุ่นจาก au Jibun Bank ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 49.8 ในเดือนส.ค.เพิ่มขึ้นจาก 49.1 ในเดือนก.ค. และสูงกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ 49.5 แม้ดัชนียังคงต่ำกว่าระดับ 50 ติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง แต่สะท้อนให้เห็นถึงสัญญาณการฟื้นตัว

-นักลงทุนทั่วโลกกำลังเพิ่มการลงทุนในอินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพราะคาดว่าตลาดทั้งสองแห่งนี้ จะได้รับประโยชน์มากกว่าตลาดของประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ เมื่อธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงิน

-ข้อมูลเศรษฐกิจที่จะเปิดเผยในวันนี้ ได้แก่ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนส.ค.ของญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้